

Số: /BC-UBND

Tủa Chùa, ngày tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

UBND huyện Tủa Chùa nhận được Báo cáo số 179/BC-HĐND ngày 13/12/2021 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 684/TB-MTTQ-BTT ngày 10/12/2021 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa thông báo về hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND huyện đã giao và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, trả lời và tham mưu cho UBND huyện giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Tủa Chùa khóa XXI.

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan, đơn vị và sau khi nghiên cứu, UBND huyện tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Tủa Chùa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. Nhóm ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực đầu tư, xây dựng

1. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Tủa Chùa

1.1. “Đề nghị huyện bố trí kinh phí hỗ trợ nhân dân làm đường bê tông từ ngã ba Háng Sáng vào đến nhà Bà Yên (dài khoảng 200m) với hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm (nhà nước hỗ trợ vật tư như: đá, cát, xi măng...; nhân dân tự giải phóng mặt bằng và thi công)”.

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: Trong bối cảnh nguồn lực về đầu tư còn hạn chế, việc cử tri đề xuất làm đường bê tông từ ngã ba Háng Sáng vào đến nhà Bà Yên với hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm là rất tích cực. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện.

1.2. “Hiện nay hệ thống thoát nước toàn bộ khuôn viên Trung tâm Y tế huyện dồn hết ra 01 cống và đổ ra ruộng của dân, gây ảnh hưởng đến sản xuất. Đề nghị huyện đầu tư xây đường ống ngầm dưới ruộng để dẫn nước đổ ra suối (người dân có ruộng đã nhất trí theo phương án này)”.

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: Theo báo cáo của Trung tâm y tế huyện nguồn nước xả thải của Trung tâm y tế huyện đã được xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. Do vậy không gây ảnh hưởng đến môi trường cũng

như sản xuất, mặt khác trong năm 2021, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã có dự án xây dựng hệ thống thoát nước của Trung tâm Y tế huyện, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến dự án chưa triển khai thực hiện được; dự kiến trong năm 2022 sở Y tế tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

2. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tả Phìn: *“Cử tri Tả Phìn 1 đề nghị huyện đầu tư trang thiết bị hệ thống loa đài phát thanh tại trung tâm xã Tả Phìn để nhân dân được nghe các thông tin của Đảng và Nhà nước”.*

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Hiện tại trên địa bàn huyện Tủa Chùa có 07 xã đã được đầu tư hệ thống đài truyền thanh cấp xã (xã Mường Báng, Sính Phình được đầu tư hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; các xã Huổi Sớ, Tủa Thàng, Mường Đun, Xá Nhè, Lao Xả Phình được đầu tư hệ thống đài truyền thanh không dây FM); 04 xã chưa được đầu tư hệ thống đài truyền thanh cấp xã (Trung Thu, Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn).

Tháng 10/2021, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin tiến hành rà soát thực trạng hệ thống đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn huyện. Qua rà soát có 02 đài truyền thanh cấp xã (Xá Nhè, Tủa Thàng) bị hư hỏng cần sửa chữa; 07 đài truyền thanh cấp xã (Trung Thu, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, Sín Chải, Mường Đun, Huổi Sớ, Lao Xả Phình) cần thay thế và lắp đặt mới.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện tham mưu cho UBND huyện tiến hành đầu tư, nâng cấp, sửa chữa.

II. Nhóm ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tả Phìn

1. *“Năm 2021, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã hỗ trợ một mô hình lúa giống AID28 tại xã Tả Phìn. Qua đánh giá cho thấy năng suất rất cao, do đó đề nghị UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiếp tục hỗ trợ mô hình lúa AID28 với quy mô lớn hơn hoặc hỗ trợ giống ADI28 cho toàn bộ diện tích cánh đồng Chiếu Tỉnh để nâng cao năng suất, sản lượng lúa, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.”.*

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trên cơ sở các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp được giao năm 2022 tiếp tục thực hiện hỗ trợ giống Lúa ADI28 và một số giống lúa mới năng suất cao thực hiện trên địa bàn xã Tả Phìn cũng như các xã khác trên địa bàn huyện để người dân được tiếp cận được với những giống lúa mới chất lượng, năng suất cao từng bước chuyển đổi cơ cấu giống trên địa bàn toàn huyện.

2. *“Cử tri thôn Sáo Phình đề nghị huyện xem xét khi đo quy chủ rừng cộng đồng không thống nhất với các hộ giáp danh”.*

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: Đối với công tác giao đất, giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng trên địa

bản thôn Sáo Phình, xã Tả Phìn đã được Hội đồng giao đất, giao rừng xã Tả Phìn phối hợp với đơn vị tư vấn, tổ giúp việc Hội đồng giao đất giao rừng của huyện tổ chức triển khai họp thôn ngày 16/9/2021, đề phổ biến chủ trương, chính sách liên quan đến giao đất, giao rừng; xác định sơ bộ các chủ rừng, lô rừng dự kiến giao; thống nhất thời gian kiểm tra, đo đạc các lô, khoảnh rừng tại thực địa để các chủ rừng, người sử dụng đất giáp ranh chủ động tham gia. Sau khi thống nhất đơn vị tư vấn, Hội đồng giao đất, giao rừng xã Tả Phìn, chủ rừng, hộ giáp ranh và các thành phần có liên quan đã tổ chức kiểm tra, đo vẽ tại thực địa vào ngày 19/9/2021 đối với diện tích đất có rừng trên địa bàn thôn Sáo Phình, xã Tả Phìn (trước khi đi kiểm tra, đo vẽ tại thực địa đơn vị tư vấn, Hội đồng giao đất, giao rừng xã Tả Phìn đã chủ động liên hệ với trưởng thôn, các chủ rừng, các chủ rừng giáp ranh để cùng tham gia).

Trong quá trình đo đạc tại thực địa của các hộ dân luôn có các hộ giáp ranh đi đo thực địa cùng đơn vị tư vấn và Hội đồng giao đất, giao rừng của xã. Sau khi đo đạc tại thực địa xong đến ngày 04/10/2021 đơn vị tư vấn kết hợp cùng Hội đồng giao đất Hội đồng giao đất, giao rừng xã Tả Phìn, tổ giúp việc Hội đồng giao đất giao rừng của huyện tổ chức họp công bố công khai sơ bộ số liệu theo đúng Hướng dẫn 726/HDLN-STNMT-SNNPTNT ngày 08/6/2021 của liên Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT. Tại buổi họp công bố công khai không ai có ý kiến thắc mắc gì về diện tích, quy chủ tên các lô, khoảnh rừng và đồng ý để xã lập Phương án giao đất, giao rừng trình thông qua Hội đồng xã theo đúng quy định.

Tuy nhiên, tại cuộc họp tiếp xúc cử tri tại xã Tả Phìn có một số chủ rừng lại phản ánh là chưa đồng ý giao rừng do chưa có nhu cầu giao rừng, có một số chủ rừng lại không đồng ý giao rừng cho cộng đồng mà phải giao cho các cá nhân là chủ rừng đang quản lý.

Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Tả Phìn, Hội đồng giao đất, giao rừng của xã và các đơn vị có liên quan trước mắt chưa đưa phần diện tích mà chủ rừng chưa đồng ý, chưa nhất trí ra khỏi phương án giao và tiếp tục kiểm tra, thẩm định các lô, khoảnh rừng, lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

III. Ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực dịch bệnh Covid-19

“Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước và các địa phương đã có những biện pháp, giải pháp kịp thời để ngăn ngừa tình trạng lây lan của dịch bệnh giảm bớt, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên chuẩn bị đến tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, nhiều cử tri lo ngại việc đi lại, làm ăn, thăm thân trước và sau tết nguyên đán sẽ làm lây lan dịch ra cộng đồng trên địa bàn huyện. Vì vậy đề nghị UBND huyện cần có biện pháp tăng cường công tác quản lý và phòng, chống dịch Covid-19 trước và sau tết nguyên đán năm 2022 để đạt được hiệu quả cao nhất”.

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch vừa an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19 trên địa bàn huyện. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; chỉ đạo của UBND tỉnh về áp dụng thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP trên địa bàn tỉnh bảo đảm thống nhất đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 15 tuổi trở lên ngay khi được phân bổ vắc xin, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác rà soát các trường hợp về từ vùng có dịch; kiểm tra chặt chẽ đối với từng nhân khẩu, hộ khẩu, đặc biệt là việc nắm, quản lý đối với các đối tượng vào địa bàn nhất là người dân địa phương đi lao động ở các khu công nghiệp hoặc những người trở về địa bàn từ vùng có dịch; phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng nhập cảnh trái phép và các trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh trên không gian mạng; xử lý các trường hợp không thực hiện việc cách ly và khai báo không đúng gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ đạo các xã, thị trấn nghiên cứu bổ sung các quy định về phòng, chống dịch bệnh vào các bản Hương ước của thôn, bản, tổ dân phố, quy định của khu dân cư. Có cơ chế giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng giữa các thôn, bản, tổ dân phố trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục phát huy vai trò của các Tổ Giám sát cộng đồng trong công tác kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, nắm chắc tình hình công dân khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương để có biện pháp quản lý phù hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch, bệnh Covid-19. Yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, lực lượng vũ trang, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của cấp trên và ngành y tế để cùng với các địa phương khác trên cả nước sớm đẩy lùi dịch, bệnh Covid-19.

IV. Nhóm ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực điện lực

Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Tủa Chùa: “*Đề nghị Điện lực Tủa Chùa kéo đường dây hạ thế theo đường nội thôn Bản Sảng để cấp điện cho trên 30 hộ dân. Hiện tại các hộ dân đang kéo tạm từ ngoài đường tỉnh lộ vào bằng cột tre, rất nguy hiểm và điện yếu*”.

Nội dung này UBND huyện trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại các khu vực này Điện lực Tủa Chùa sẽ phối hợp với UBND thị trấn Tủa Chùa khảo sát thống nhất với các hộ gia đình các vị trí dựng mới và xin ý kiến chỉ đạo của Công ty Điện lực Điện Biên để đưa vào đầu tư xây dựng trong năm 2022.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Tủa Chùa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện ;
- Thành viên UBND huyện;
- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện;
- Các ĐB HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Điện lực huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Tuyết Ban